

Chợ vải mới cây kim, ta có thể cứu được mạng người.

Tác Giả: Irene Liu (Lang Việt n trích dịch)
Thứ Sáu, 05 Tháng 6 Năm 2009 23:19

Kính thưa quý vị,

Có thể quý vị đã có được những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế sẵn sóc. Chúng tôi mới tìm được thêm thuốc (loại dùng xong rồi phải thổi, bằng nhựa), hoặc mới cây kim thép cứu mạng bệnh nhân đang bị chèn ép tại bệnh viện ch máu não (stroke). Vì cứu chữa thật dễ dàng và đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kém lạ lùng và huyền diệu. Chúng ta chỉ cần một phút để cứu tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quý là những hướng dẫn tuy rất vắn. Xin quý vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì bất cứ đâu, một ngày nào đó, quý vị sẽ dùng đến cứu sống mạng người.

Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tại bệnh viện ch máu não. Các chi tôi bị tê liệt do một thủ thuật này thật quái đản. Khi tại bệnh viện ch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản như trong não bị sưng to to vỡ ra sau đó.”

Khi có bệnh nhân bị tại bệnh viện ch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng cuống quýt.

Điều quan trọng nhất là ĐƠN NG BAO GIỮ ĐI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kể là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bị vỡ ra.

Tôi sẽ giúp bệnh nhân người thiếu máu, và chúng ta có thể bắt đầu công việc “rút máu”.

Nếu quý vị có sẵn một chiếc kim tiêm, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may, hay một cây kim gút, cũng có thể giúp chúng ta được.

1. Trục hết, chúng ta hãy nóng kim bằng lửa (bật lửa, đèn nến) để sát trùng, rồi dùng kim đâm chích trên mặt da ngón tay.

Chọc với mũi cây kim, ta có thể cứu được mạng người.

Tác Giả: Irene Liu (Lang Ván trích dách)

Thứ Sáu, 05 Tháng 6 Năm 2009 23:19

2. Chúng ta không cần tìm mũi tủy tủy để cät nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay để một ly (milimetre).

3. Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra.

4. Nếu máu không chảy, nên nän đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt.

5. Khi máu đã chảy thì cần massage đầu ngón tay, thì chờ vài phút, bình nhân sẽ tỉnh dậy.

6. Nếu mất bình nhân bỗng nhiên, thì chúng ta phải nằm hai (lä) tai của bình nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đầu ngón màu đỏ.

7. Châm vào da tai (ear lobe) hai mũi mũi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mũi da tai.

Sau vài phút, bình nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bình nhân hoàn toàn tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mũi mang bình nhân đến bình vị. Vì nếu nän mũi chuyên chä vào bình vị sẽ làm hỏng. Có thể nghe được sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi được, thì đúng là do phúc của Trời Tiên hä.

Cô Liu nói tiếp: “Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuyết tủy này từ một Đông y tên Hà Bäo Đänh (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có các hình áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nên tôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%.

Năm 1979, tôi đang dạy tại Đại học Fung-Gaap tại Đài Trung. Một buổi trưa, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy vào lớp của tôi, và tha thä nói “Cô Liu, đến giúp đỡ, ông Giám đốc của chúng ta đang bị tai biến mất máu não”.

Chị vợ tôi mất cây kim, ta có thể cứu được con mẹ ngợng.

Tác Giả: Irene Liu (Lang Ván trích dách)

Thứ Sáu, 05 Tháng 6 Năm 2009 23:19

Tôi cháy lên láu 3 ngày tác thì và tháy ông Giám sác a chúng tôi là Trán Phúc Tiên, mát mày nhát nhát, tiáng nói ngáng ngháu, và mám thì méo xách qua mát bên, ông hái đá tát cá nháng triáu cháng cáa mát ngáng i đang bá tai bián mách máu não. Tôi báo mát ngáng i sinh viên đang thác táp tái Đái hác, đán Dác phòng bên ngoài mua cho tôi mát táng tiêm, và dùng kim tiêm đá châm đáu mái ngón tay cáa ông Trán, cho đán khi mái đáu ngón tay có mát giát máu cá hát đáu. Sau vài phút, mát ông Trán đã nhuán sác trá lái, và mát ông cũng đã bát đáu có thán. Nháng mám ông thì ván méo, nên tôi kéo hai tai ông cho đán khi hai tai đáu đá vì máu đáng, rái châm vào mái bên dái tai hai mũi đá hai giát máu tám ra. Khi hai giát máu hai bên dái tai đác rá ra, mát phép lá đã xáy ra. Chánái trong vòng tá 3 đán 5 phút, mám ông ta đã tát trá lái hình dáng nguyên tháy, và tiáng nói cáa ông cũng trá lái bình tháng.

Chúng tôi đá ông nghángái mát lúc, rái rót cho ông mát tách nác trà nóng rái đáa ông đi đán bánh vián Ngáy Hoa gán đó. Ông nghángái tái bánh vián mát đám, rái hôm sau lái trá vá nhiám sá làm viác. Sau đó, mái viác đáu bình tháng. Ông không có triáu cháng nào nguy hái sau đó. Trái lái, các nán nhân cáa bánh tai bián mách máu não tháng khó trá lái bình tháng, vì các tia máu trong não bá bá vá trong khi xe cáu tháng di chuyán há đán bánh vián. Kát quá là không thá làm cho há ván hái lái tráng thái cũ.”

Theo các tháng kê, thì hián nay, bánh tai bián mách máu não là nguyên nhân giát chát ngáng i ta hàng thánhì. Nháng ngángái may mán thì có thá sáng còn, nháng phái mang tát nguyán suát đái. Đó là mát tai háa kháng khiáp có thá xáy đán cho mát cá nhân. Náu chúng ta có thá ghi nháng pháng pháp cho xuát huyát trên đây, đá có thá giúp đá nháng nán nhân cáa căn bánh quái ác này, đá áp đáng tác thái trên nán nhân, thì chá trong mát thái gian ngán, bánh nhân sá tánh lái và đác phác hái 100%.

Chúng tôi hy váng là quý vá có thá phá bián tài liáu này đá bánh tai bián mách máu não không còn là mát căn bánh giát ngángái nhá hián nay náa.